



ข่าวจากหนังสือพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-2259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที่ 18 เดือนเมษายน พ.ศ.2561 หน้า 21

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ร่างกรอบวิชาชีพรุ่นใหม่เสร็จแล้ว

- เปิดมหา'ลัยป้อนแม่พิมพ์หลักสูตร4-6ปี
- ลดเหลือ4มาตรฐาน-ชงกอปศ.ไฟเขียว

เมื่อวันที่ 17 เมษายน นายไพฑูรย์ สินลารัตน์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาวิชาชีพครู ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยว่า ขณะนี้คณะกรรมการได้จัดทำร่างกรอบมาตรฐานวิชาชีพครูฉบับใหม่เรียบร้อยแล้ว และได้เสนอให้คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) ที่มี นพ.จรัส สุวรรณเวลา เป็นประธานพิจารณา ซึ่งทาง กอปศ.ได้ตั้งคณะกรรมการอีกชุดหนึ่งขึ้นมาเพื่อดูรายละเอียด โดยนำร่างที่ทางคณะกรรมการเสนอไปเปรียบเทียบกับกรอบมาตรฐานวิชาชีพครูของอาเซียน เพื่อเปรียบเทียบให้มาตรฐานวิชาชีพครูมีความสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม กรอบมาตรฐานวิชาชีพครูฉบับใหม่ที่คุรุสภาเสนอ เบื้องต้นได้ปรับให้ทันสมัย ลดมาตรฐานลงจากเดิม 11 ด้าน เหลือ 4 ด้าน คือ 1.ครูต้องมีความรู้ที่ทันสมัย 2.ครูต้องมีวิธีการสอนที่เก่ง 3.ต้องมีความเป็นครู และ 4.ครูต้องรู้จักชุมชน ทั้งนี้ หาก กอปศ.เห็นชอบมาตรฐานวิชาชีพครูฉบับใหม่ คุรุสภาจะเสนอร่างมาตรฐานดังกล่าวให้ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) พิจารณา ก่อนประกาศใช้อย่างเป็นทางการต่อไป

นายไพฑูรย์กล่าวต่อว่า เมื่อประกาศใช้

กรอบมาตรฐานวิชาชีพครูฉบับใหม่เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะต้องไปดูเรื่องหลักสูตรการผลิตครู ซึ่งการกำหนดจำนวนปีที่ผลิตจะไม่ใช้เรื่องสำคัญ มหาวิทยาลัยจะผลิตครู 4 ปี, 5 ปี หรือ 6 ปีก็ได้ ขึ้นอยู่กับศักยภาพของแต่ละแห่ง เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เน้นผลิตครูที่เชี่ยวชาญด้านงานวิจัยใหม่ๆ หลักสูตรอาจจะต้องเข้มข้น อาจเรียน 5 ปี หรือ 6 ปี ส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) อาจเน้นผลิตครูที่เข้าใจท้องถิ่น เป็นต้น เมื่อมหาวิทยาลัยกำหนดทิศทางของตนเองได้แล้ว ก็ผลิตตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพครู หากมหาวิทยาลัยใดผลิตไม่ได้มาตรฐาน บัณฑิตที่จบออกมาจะไม่มีคุณภาพ

“คุรุสภานัดหารือกับ กอปศ.เพื่อหาข้อสรุปมาตรฐานวิชาชีพครูฉบับใหม่อีกครั้งในเดือนพฤษภาคม ส่วนตัวผมอยากเร่งให้สรุปโดยเร็ว เพื่อเสนอให้รัฐมนตรีว่าการศธ.พิจารณาประกาศใช้ จากนั้นจะมาพิจารณาเรื่องหลักสูตร ซึ่งต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง คาดว่าจะเริ่มใช้รับนักศึกษาได้ในปีการศึกษา 2562” นายไพฑูรย์กล่าว

นางประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ในฐานะประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย

(ส.ค.ศ.ท.) กล่าวว่า ขณะนี้กรอบมาตรฐานวิชาชีพครูฉบับใหม่กำลังจะตกผลึก คาดว่าอีกไม่นาน ทั้ง กอปศ.และคณะอนุกรรมการของคุรุสภาจะเห็นชอบร่างดังกล่าวร่วมกันเพื่อประกาศใช้อย่างเป็นทางการ เมื่อได้กรอบมาตรฐานวิชาชีพครูแล้ว การผลิตครู 4 ปี หรือ 5 ปี จะขึ้นอยู่กับศักยภาพของมหาวิทยาลัย แต่จะต้องเข้มข้น และได้มาตรฐานตามที่กำหนด เพราะบางมหาวิทยาลัยอาจเห็นว่าถ้าผลิตครูตามมาตรฐานใหม่ ควรต้องเป็นหลักสูตร 5 ปี ขณะที่อีกมหาวิทยาลัยหนึ่งเห็นว่าสามารถผลิตหลักสูตร 4 ปีได้ ซึ่งประเด็นนี้เห็นไม่ตรงกัน ดังนั้น ทางคณะกรรมการที่จัดทำร่างมาตรฐานวิชาชีพครูฉบับใหม่ จึงเห็นว่าควรที่จะผลิตครูกี่ปี จะไม่บังคับ แต่ให้ปฏิบัติตามศักยภาพของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง

“เชื่อว่าทิศทางการผลิตครูในอนาคต จะเน้นผลิตครูหลักสูตร 4 ปีมากขึ้น เพราะขณะนี้หลายมหาวิทยาลัยสามารถผลิตครูหลักสูตร 4 ปีได้ เช่น มศว รับนิสิตครู 4 ปี ในโครงการเพชรในตมมาระยะหนึ่งแล้ว พบว่าบัณฑิตที่จบออกไป มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน ดังนั้น มศว จะผลิตครูตามแนวทางนี้ต่อไป รวมถึงอยู่ระหว่างทำวิจัยการผลิตครูในระบบ 4 ปี หรือ 5 ปี ถ้าผลวิจัยออกมา เชื่อว่าจะมีคำตอบที่ชัดเจนขึ้น” นางประพันธ์ศิริกล่าว

